

แนวโน้มผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงร่างกายในอิตาลี

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอิตาลีหันมาใส่ใจถึงวิธีการดูแลและรักษาร่างกายของตนมากขึ้น โดยการใช้ อาหารทางเลือกหรืออาหารเสริมจากธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้น การรับรองและการวิเคราะห์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแต่ละประเภท นับตั้งแต่เครื่องสำอางไปจนถึงอาหารและยา ช่วยให้ ผู้บริโภคเข้าใจในคุณสมบัติและผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริโภคอาหารเสริมจากธรรมชาติ มากกว่าหากเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสังเคราะห์ทางเคมีและมาจากแหล่งที่ไม่แน่นอน



นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นอย่างน้อย ผลประกอบการ ในตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้นสูงมากในอิตาลี โดยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของผู้บริโภค เช่นเดียวกับตลาดทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งอุปสงค์ และอุปทาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และการ ใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ความตระหนักต่อการดูแล และรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้กลายเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยของการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค การรักษาเพื่อบรรเทาอาการผ่านวิธีการและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ๑๐๐% ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในตลาดปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ส่วนประกอบมี คุณสมบัติเฉพาะด้านหรือมีการรับรองซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและชัดเจน และเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์อย่างอาหารเสริมเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลร่างกายของตนเองที่แพร่หลายที่สุด อาหารเสริม จากธรรมชาติ ๑๐๐% ไม่ใช่เฉพาะการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์อย่างวิตามินหรือแร่ธาตุ เท่านั้น แต่อาหารเสริมจากธรรมชาติยังมาในรูปแบบของครีม ผง หรือ แคปซูลที่มีปริมาณสูงหรือมีเปอร์เซ็นต์ สูงของสารอาหารจากธรรมชาติ โดยหนึ่งในอาหารเสริมที่ได้รับการวิเคราะห์และรับรองผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง คือ น้ำมันตับปลาซึ่งรวมปริมาณโอเมก้า 3 สูงสุด ซึ่งจะต้องมีใบรับรองเฉพาะที่ไม่เพียงรับรองความบริสุทธิ์ เท่านั้น แต่รวมถึงการรับรองแหล่งเพาะพันธ์ปลาที่สุขภาพดีด้วย

นอกจากนี้ หนึ่งในอาหารเสริมที่เก่าแก่และแพร่หลายที่สุด และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในอิตาลี คือ ต้นแปะก๊วย (Ginkgo Biloba) ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพดีเป็นมาเป็นเวลากว่าหลายพันปี โดยสิ่ง ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่นๆ มากที่สุดคือ ต้นแปะก๊วยมีคุณสมบัติประโยชน์มากมายหลาย ประการที่ปกติจะหาได้ยากจากผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งประเภท เช่นเดียวกับว่านหางจระเข้ ต้นแปะก๊วยเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติถูกนำมาใช้และทำการค้ามากที่สุด (อย่างเช่นแบรนด์ Vegavero ของอิตาลี) และเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างคนในทุกช่วงอายุ อาทิ มีคุณสมบัติด้านอนุมูล อิสระ ช่วยเพิ่มออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อและหลอดเลือด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และช่วยซ่อมแซมความ เสียหายจากความชรา อย่างไรก็ตาม การใช้อาหารเสริมในอิตาลียังคงได้รับการแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ และการใช้ร่วมกับยาอื่นๆ อย่างรอบคอบ

ที่มา www.targatocn.it

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center Milan
Via A.Albricci, 8 Milano 20122

Phone : +39 02 89011467
Fax : +39 02 89011478
email : ttomilan@thaitradeitaly.com